

**สถานี ก.ค.ศ. : ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง
สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
ประจำปี พ.ศ. 2564**

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2564

ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564



สถานี ก.ค.ศ.

ช้กช้อมควมเข้ใจ เก้ยวกับกรบรห้การอ้ตรรก้ สร้บกรสอบแ่งข้นเพ้อบรรจุแะแ่่งตั้ง ครุพ้ช้วย ส้งก้ด สพฐ. ประจ้ปี พ.ศ. 2564

ส่วสดีข้ารช้การครุ บุกลกรทงการศ้กข้และพ้ช้อ่านทุกท้าน ว้นนี้สร้บกร ก.ค.ศ. มีเร้องที่น้าสนใจ มาน้าเสนอ ช้่งเป็นเร้องขงการช้แจงท้าควมเข้ใจเก้ยวกับต้าแ่่งข้ว้างที่จ้ะใช้บรรจุแะแ่่งตั้งครุพ้ช้วย ส้งก้ดสร้บกรคณ-กรรการการศ้กข้ข้้นพ้้นช้ฐาน (สปฐ.) ที่ท้าล้งจ้ะด้าเนินการรับสร้บกรท้นในเร้ວว้นนี้ ใ้ทุกท้านได้รับทราบ

ต้ามที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติก้หนดเกณท้อ้ตรรก้ข้ารช้การครุและบุกลกรทงการศ้กข้ในสถานศ้กข้ ส้งก้ด สพฐ. ตามหน้งสร้บกรสร้บกร ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.6/ว 23 ลงว้วันที่ 23 ธ်วาคม 2563 (ว 23/2563) โดยใ้ สพฐ. บรห้การอ้ตรรก้ข้ารช้การครุและบุกลกรทงการศ้กข้ในสถานศ้กข้ ช้่งอยู่ระหว้างด้าเนินการตามเกณท้อ้ตรรก้ข้ารช้ง เดิม ใ้จนล้่นปีการศ้กข้ 2563 แะใ้บรห้การอ้ตรรก้ข้ารช้งตามเกณท้อ้ตรรก้ข้ารช้ง ใ้ใหม่ ตั้งแ่่งต้ากเร้ยวที่ 1 ปีการศ้กข้ 2564 เป็นด้ันไป น้ัน

ด้อมา สพฐ. ได้ก้หนดปฏิท้นการสอบแ่งข้นเพ้อบรรจุแะแ่่งตั้งบุกคลข้ารบรห้การเป็นข้ารช้การครุและบุกลกร ทงการศ้กข้ ต้าแ่่งครุพ้ช้วย ประจ้ปี พ.ศ. 2564 โดยก้หนดใ้ประกาศรับสร้บกร ท้ภายในว้วันที่ 27 เมษาย 2564 แะกร-บวกรการสอบแ่งข้นจ้ะสร้งล้่นในเดือนกรกฎาคม ช้่งเป็นข้ว้งระยเวลาก้ที่เกณท้อ้ตรรก้ข้ารช้ง ใ้ใหม่ (ว 23/2563) มีผลใช้บ้งค้บแล้ว แม้วด้อมาจ้ะมีการล้อนก้หนดการสอบแ่งข้นจ้ะ เนื่องจากสถานการณ้การเพ้ระบวขงโรคค้ดเช้ือ ใ้ไวรัสโคโรน้า 2019 (COVID- 19) แ่่งก็มีหน้วยงานที่เก้ยวข้องได้มีข้หาเร้ือเก้ยวกับการบรรจุแะแ่่งตั้งครุพ้ช้วย จากการสอบแ่งข้นคร้้งนี้ว้จ้ะใช้จ้านวกรต้าแ่่งข้ว้าง ที่ค้านวกรตามเกณท้อ้ตรรก้ข้ารช้ง เดิม หรือตามเกณท้อ้ตรรก้ข้ารช้ง ใ้ใหม่ (ว 23/2563)

ด้งน้ัน เพ้ือใ้การบรห้การอ้ตรรก้ข้ารช้บกรการสอบแ่งข้นจ้ะ ต้าแ่่งครุพ้ช้วย ส้งก้ด สพฐ. ประจ้ปี พ.ศ. 2564 มีควมช้ดเจอนแะเป็นไปอย้างมีประ-สักรัท้ภาพ ก.ค.ศ. จ้งมีมติใ้ช้ก้ช้อมควมเข้ใจกรณ้ด้ังกล้่าวว้่า หาก กคจ. ประกาศ รับสร้บกรสอบแ่งข้นเพ้อบรรจุแะแ่่งตั้งบุกคลข้ารบรห้การเป็นข้ารช้การครุและบุกลกรทงการศ้กข้ ต้าแ่่ง ครุพ้ช้วย ประจ้ปี พ.ศ. 2564 ก้อนว้วันที่ 10 มิถุนาย 2564 (ว้วันที่รยงานข้้อมูลจ้านวกรน้กรเร้ยว) แะการด้าเนินการ สอบแ่งข้นสร้งล้่นหล้งว้วันที่ 10 มิถุนาย 2564 การบรรจุแะแ่่งตั้งพ้ช้อบแ่งข้นได้คร้้งแรก ใ้บรรจุแะแ่่งตั้ง ตามล้าดบ้ที่ประกาศข้้นบ้ช้พ้ช้อบแ่งข้นได้แะตามจ้านวกรต้าแ่่งข้ว้างที่ประกาศรับสร้บกร ช้่งค้านวกรจากเกณท้อ้ ตรรก้ข้ารช้ง เดิม ส้หรับการบรรจุแะแ่่งตั้งในคร้้งด้่อ ๆ ไป ใ้บรรจุแะแ่่งตั้งในสถานศ้กข้ที่มีอ้ตรรก้ข้ารช้ง ข้ารช้การครุและบุกลกรทงการศ้กข้ไม่ท้นเกณท้อ้ตรรก้ข้ารช้งที่ ก.ค.ศ. ก้หนดใ้ใหม่ ตาม ว 23/2563 ช้่งสร้บกร ก.ค.ศ. ได้แจ้งว้ยวหน้งสร้บกรช้ก้ช้อมควมเข้ใจใ้ สพฐ. แะหน้วยงานที่เก้ยวข้องทราบแะถ้ือปฏิบัติแล้ว ตามหน้งสร้บกรสร้บกร ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.6/ว 8 ลงว้วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ท้งนี้ หากท้านพ้ช้อ่านท้านใดที่สนใจ สามารถดูรยลระเอ้ยวหน้งสร้บกรด้ังกล้่าว ได้ที่เว้บไซ้ดสร้บกร ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th

สร้บกร ก.ค.ศ.
14 พฤษภาคม 2564